

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HĐND-VP

Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2024

V/v phối hợp định hướng, thông tin,
tuyên truyền về kết quả Kỳ họp
thứ Chín, HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 05 tháng 12 năm 2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (*Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024*). Nhằm định hướng, thông tin, tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa X đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, sớm tiếp cận các chính sách, nội dung nghị quyết và tạo sự đồng thuận, theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa X, đề nghị các cơ quan trong phạm vi, nhiệm vụ của mình tổ chức định hướng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các nghị quyết để Nhân dân, cử tri trên địa bàn tỉnh biết, tiếp cận thông tin, nội dung của nghị quyết và theo dõi, giám sát.

(Kèm theo Thông báo kết quả Kỳ họp và các Nghị quyết được thông qua)

Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Đài PTTH tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TTDN.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Kèm Công văn số /HĐND-VP ngày tháng năm 2024 của HĐND tỉnh)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2024. Trong 02 ngày (05-06/12/2024), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024), Thường trực HĐND tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp và Nghị quyết ban hành tại Kỳ họp thứ Chín để các cơ quan phối hợp định hướng, thông tin, tuyên truyền, cụ thể như sau:

1. Về thành phần tham dự Kỳ họp: Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí và có 68/74 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham dự.

2. Về kết quả Kỳ họp

2.1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương

Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh đã xem xét 63 báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các cơ quan tư pháp, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan có liên quan; đồng thời, nghe Thông báo kết quả về công tác tham gia xây dựng chính năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Kỳ họp dành phần lớn thời gian để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, cụ thể:

a) Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024

Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh đã xem xét Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 22/11/2024 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá: năm 2024 với những thế mạnh và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp cùng với sự chỉ đạo chặt chẽ gắn với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, đặc biệt là tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành

lập tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2... đã góp phần đáng kể cho tăng trưởng của ngành du lịch, dịch vụ và thu hút nhà đầu tư đến Đắk Lắk; dự án đường Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột triển khai đảm bảo tiến độ. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Năm 2024, có 12/16 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; 04 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đó là những chỉ tiêu quan trọng tác động đến phát triển kinh tế đó là: (1) Giá trị tổng sản phẩm (GRDP), (2) Huy động vốn đầu tư toàn xã hội, (3) Phát triển doanh nghiệp, (4) Xây dựng nông thôn mới; thu tiền sử dụng đất đạt thấp; giải ngân các nguồn vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch; khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chủ yếu xuất thô, tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu, chế biến tinh và giá trị gia tăng còn thấp; tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn tiếp diễn tại các bệnh viện công lập; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tuy đã đạt kế hoạch nhưng tỷ lệ người DTTS tham gia bảo hiểm y tế còn thấp...

b) Những giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024; đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

(1) Rà soát toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021 -2025, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chặt chẽ cho từng chỉ tiêu, gắn với trách nhiệm của các ngành, lĩnh vực, các cơ quan chuyên môn, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển thị trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên rừng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác trồng rừng, chú trọng khoanh nuôi, tái sinh rừng; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

(3) Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nhất là chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện phát triển kinh tế số, thương mại điện tử; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế; tăng chi để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để chi đầu tư phát triển; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công.

(4) Chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết liệt đẩy nhanh vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; có giải pháp thu đạt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất để đảm bảo cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; xây dựng Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 phải tập trung có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

(5) Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; xử lý dứt điểm các vướng mắc, vấn đề tồn đọng kéo dài, trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án có sử dụng đất đai. Sớm hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

(6) Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; gắn đào tạo nghề với nhu cầu của thị trường và xu hướng phát triển của xã hội; tạo việc làm và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế cho các cơ sở y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhất là hệ thống y tế cơ sở; kiểm soát tốt dịch bệnh; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

(7) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, tránh xảy ra điểm nóng; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.2. Về việc thực hiện chức năng giám sát

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN tỉnh... Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại các Tổ, thảo luận chung tại Hội trường. Phiên thảo luận đã có 22 đại biểu tham gia với 64 lượt ý kiến tập trung vào 11 nhóm lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; việc xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh được lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi, giải trình tại Kỳ họp.

2.3. Về xem xét trả lời kiến nghị của cử tri

Sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức đề đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 15 huyện, thị xã và thành phố với 33 cuộc TXCT; hơn 3.327 cử tri tham dự với 387 ý kiến, kiến nghị, phản ánh trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại các Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND cấp huyện giải đáp ngay tại buổi

tiếp xúc. Đối với những ý kiến, kiến nghị chưa được cơ quan, người có thẩm quyền trả lời hoặc đã trả lời, giải quyết nhưng chưa thỏa đáng, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến các cấp, ngành có liên quan xem xét, trả lời.

Ngày 18/11/2024, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 356/BC-UBND về giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Tám đã được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét giải quyết cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị được trả lời chưa sát với ý kiến, kiến nghị của cử tri hoặc trả lời còn chung chung, chưa chỉ ra các giải pháp khắc phục...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng và đảm bảo quyền lợi của Nhân dân, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; xác định thời gian, lộ trình để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời đối với các kiến nghị cử tri còn tồn đọng cần thời gian để giải quyết dứt điểm; chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, thông tin công khai các nội dung trả lời kiến nghị tại địa phương để tạo sự đồng thuận của người dân.

2.4. Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 30 nghị quyết theo đúng quy trình, thủ tục làm cơ sở tăng cường quản lý, điều hành và triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

1. Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức cấp xã; viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Nghị quyết Ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

3. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Nghị quyết Kéo dài thời hạn áp dụng bảng giá các loại đất tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 và Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Nghị quyết Ban hành quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

6. Nghị quyết Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

7. Nghị quyết Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Pong Drang, huyện Krông Búk.

8. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế.

9. Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

10. Nghị quyết Ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

11. Nghị quyết Về xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

13. Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

14. Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk.

15. Nghị quyết Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk.

16. Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

17. Nghị quyết Về việc giải thể thôn 9, thôn 10, thôn 11 thuộc xã Cư San, huyện M'Đrăk; thành lập thôn Tân Thành thuộc xã Cư Bông, huyện Ea Kar và thôn 10 thuộc xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

18. Nghị quyết Cho ý kiến về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

19. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.

20. Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2025.

21. Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị, phần mềm, cơ sở vật chất phục vụ triển khai Đề án 06.

22. Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

23. Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

24. Nghị quyết Về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2025.

25. Nghị quyết Về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2025.

26. Nghị quyết Về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2025.

27. Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

28. Nghị quyết Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm học 2025-2026.

29. Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025.

30. Nghị quyết Quyết định dừng chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

(Có nội dung Nghị quyết kèm theo)
